

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567

นำเสนอเมื่อ : 14 พ.ค. 2567

การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2567

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังนี้

1.ให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกโรงเรียน

และโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ

นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม

2.ให้โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง

และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

รวมทั้งนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education Platform)

เป็นสื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดมีความพร้อม สามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งสถานศึกษาในสังกัด

ดำเนินการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าวตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ได้แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการประสานงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๖๒๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. คู่มือการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์ม ด้านทุจริตศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๒. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการประสานงานการขับเคลื่อน หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน ๑ ชุด


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกโรงเรียน และโรงเรียนระดับประถมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ นำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
๒. ให้โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education Platform) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เป็นสื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ หากสถานศึกษาใดมีความพร้อม สามารถนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปใช้ โดยเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมได้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการนำหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง ดังกล่าว ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ ได้แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการประสานงานการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี 
(ธนุ วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๓๑๑

“เรียนดี มีความสุข”

[ดาวน์โหลดไฟล์แนบ](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน